

NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Hiện thực ước mơ an cư cho hộ nghèo

"An cư lạc nghiệp" là mơ ước của những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng đã làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết để hiện thực ước mơ an cư cho hộ nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Những ngày giữa tháng 10, căn nhà đại đoàn kết của bà Dương Thị Nuôi, 77 tuổi, thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân hoàn thành trong niềm vui của gia đình. Bà Nuôi thuộc hộ nghèo, cao tuổi lại đơn thân, khuyết tật, khó khăn về nhà ở. Những năm trước, bà sống chật vật trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp cùng nhiều ấu lo, nhất là khi có mưa bão, gió lạnh tràn về. Nhưng năm nay, nhờ sự hỗ trợ từ quỹ "Vì người nghèo" của huyện 50 triệu đồng, các cấp, sự góp sức của dòng họ, người thân, làng xóm cả tiền và ngày công, vật chất với tổng trị giá trên 60 triệu đồng đã giúp bà có nhà mới khang trang để ở. Đặc biệt, anh Ngô Văn Hán, dù không họ hàng thân thích, chỉ là hàng xóm nhưng đã đứng lên lo hoàn thiện hồ sơ thủ tục nhận hỗ trợ xây dựng nhà hộ bà Nuôi. Anh Hán cho biết: Từ nhỏ tôi đã sống cạnh nhà thấy thương bà sống một mình vất vả. Khi bà được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tôi mừng lắm, cùng mọi



Không chỉ có nhà mới, bà Dương Thị Nuôi, xã Đông Tân (Đông Hưng) còn nhận được nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

người giúp bà ngày công, sơn tường, máy đào móng, cánh cửa... Tôi còn bỏ kinh phí đổ sân bê tông, làm mái tôn phía nhà bà để che nắng, che mưa, để bà đi lại đỡ vất vả. Chỉ mong bà sống khỏe mạnh trong ngôi nhà bà mong ước bấy lâu. Đây là một trong số ít ngôi nhà đại đoàn kết khánh thành mà tiến

hộ còn dư. Ngay trong ngày khánh thành nhà, bà Nuôi còn được một tổ chức từ thiện hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng vô thời hạn. Bà xúc động chia sẻ: Mong ước của tôi giờ đã thành hiện thực. Cảm ơn các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ để tôi được sống trong căn nhà kiên cố. Tôi rất vui, giờ thì không còn phải

lo nắng mưa nữa, cũng không phải lo bữa ăn từng ngày như trước.

Trong căn nhà mái bằng khang trang, sạch đẹp, mẹ con bà Đoàn Thị Nữ, thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương không giấu nổi niềm vui. Chị Đoàn Thị Dân, con gái bà Nữ cho biết: Nhà có 2 mẹ con, tôi đã lập gia đình. Gia đình tôi cũng không dư dả gì. Mẹ tôi 76 tuổi, lại cảm điếc bẩm sinh, sau một lần tai biến bà trở thành người khuyết tật. Việc cơm nước, sinh hoạt tôi đều phải giúp bà. Nếu không có sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện, cấp ủy, chính quyền xã và họ hàng thì một căn nhà kiên cố đối với mẹ tôi chỉ là trong mơ. Tháng 7/2022, mẹ tôi nhận được 50 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, cùng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân, sau gần 2 tháng xây dựng ngôi nhà mới trị giá 160 triệu đồng đã hoàn thành trong niềm phấn khởi của gia đình. Từ đây, cuộc sống



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đại diện gia đình bà Đoàn Thị Nữ, xã Phú Lương.

trong căn nhà đột nát đã lùi vào quá khứ, căn nhà mới vững chắc này tiếp sức cho bà Nữ có thêm động lực sống vui, sống khỏe.

Đối với người nghèo, lo cái ăn, cái mặc hàng ngày đã khó, một căn nhà khang trang, kiên cố để tránh nắng, tránh mưa chỉ là mong ước. Nhưng nhờ có quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ tạo "cú hích", họ hàng cùng vào cuộc, nhiều nhà đại đoàn kết đã được xây dựng giúp bao giấc mơ của người nghèo trở thành hiện thực. Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho biết: Hướng ứng phong trào thi đua "Chúng tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", để án xóa nhà

tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hàng năm Ủy ban MTTQ huyện đều phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo", xây dựng quỹ "Vì người nghèo" để có nguồn lực hỗ trợ xóa nhà đột nát, hỗ trợ sinh kế, trao quà... cho hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, Đông Hưng đã hỗ trợ xây mới 13 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2 nhà xuống cấp. Việc xây nhà đại đoàn kết rất ý nghĩa, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng. Bởi thông qua đó tình cảm anh em, họ hàng, làng xóm khăng khít, bền chặt hơn, mọi người chia sẻ với hộ nghèo ngày công, vật liệu xây dựng, kể cả vận chuyển không dùng công tốt. Dù năm nay số tiền hỗ trợ của quỹ "Vì người nghèo" đã tăng từ

30 triệu đồng lên 50 triệu đồng song vẫn cần nhiều tiền đối ứng mới có thể xây dựng hoàn chỉnh được một căn nhà. Nếu không có sự hỗ trợ thêm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, họ hàng, làng xóm thì hộ nghèo không dám phá nhà cũ đi xây mới.

Được sống trong căn nhà kiên cố, người nghèo vui đi nỗi lo nắng oi, mưa dột, bởi ở đó thái bức tường, vết gạch... đều mang đậm dấu ấn của sự đoàn kết, nghĩa tình. Để rồi trong căn nhà mới, niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ tiếp thêm động lực cho họ vươn trời tương lai tươi sáng.

HIẾU NGHĨA

Đề người có nguy cơ nhiễm HIV không còn "ngại" xét nghiệm



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn khách hàng sử dụng kit test HIV.

Sau gần 8 tháng triển khai chương trình tự xét nghiệm HIV thông qua hình thức cung cấp kit test tự tuyến, nhiều người có nguy cơ nhiễm HIV đã được tiếp cận xét nghiệm HIV miễn phí. Việc triển khai chương trình đã góp phần phát hiện kịp thời người nhiễm HIV trong cộng đồng để can thiệp điều trị; đồng thời giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV, xóa rào cản tâm lý "ngại" xét nghiệm vì sợ bị kỳ thị.

Chị Hoàng Thị Sen, cán bộ Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Trước đây, nhiều người muốn xét nghiệm xem bản thân có nhiễm HIV không, song do tâm lý sợ bị lộ, lo bị kỳ thị nên chưa dám thực hiện. Giờ đây, với chương trình tự xét nghiệm HIV thông qua hình thức cung cấp kit test tự tuyến, người dân có nhu cầu xét nghiệm trong tỉnh sẽ được cung cấp test xét nghiệm HIV và được tư vấn, hướng dẫn miễn phí.

Với các thao tác đơn giản, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bàn có kết nối mạng internet, ở bất cứ đâu, khách hàng đều có thể đăng ký, tự đánh giá nguy cơ nhiễm HIV và được nhận test nhanh tự xét nghiệm HIV. Cụ thể, khách hàng có nhu cầu xét nghiệm sẽ truy cập vào website http://tuxetnghiem.vn/. Đây là website do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xây dựng với mục đích giúp người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ và bất cứ ai có nhu cầu tăng cường tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV một cách tiện lợi, bảo mật và thân thiện. Sau khi truy cập, đăng ký thành công và trả lời các câu hỏi, hệ thống sẽ tự

đánh giá, nếu thuộc trường hợp có nguy cơ, khách hàng sẽ đặt hàng để nhận test tự xét nghiệm HIV bằng dịch miễn phí. Từ thông tin đăng ký, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ liên hệ với khách hàng để cung cấp kit test xét nghiệm bằng dịch miễn phí, có thể qua dịch vụ bưu điện hoặc khách hàng tự đến lấy can thiệp điều trị; đồng thời giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV, xóa rào cản tâm lý "ngại" xét nghiệm vì sợ bị kỳ thị.

Chị Hoàng Thị Sen, cán bộ Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm: Hiện Thái Bình là 1 trong hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước được lựa chọn triển khai chương trình tự xét nghiệm HIV thông qua hình thức cung cấp kit test tự tuyến. Từ tháng 4/2022 đến nay đã có hơn 360 khách hàng trên địa bàn tỉnh tham gia đánh giá nguy cơ, hơn 260 khách hàng đăng ký nhận test xét nghiệm HIV thành công và làm xét nghiệm. Qua phản hồi đã ghi nhận 4 khách hàng có phản ứng và được tư vấn làm xét nghiệm kháng định. Kết quả, 3/4 khách hàng có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Những trường hợp này đã được tư vấn điều trị kịp thời. Chương trình tự xét nghiệm HIV thông qua hình thức cung cấp kit test

trực tuyến có nhiều thuận lợi bởi khách hàng không cần đến cơ sở y tế mà vẫn có thể thực hiện test nhanh HIV tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình vẫn còn một số khó khăn như: một số người, nhất là người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm HIV không biết cách đăng ký tham gia do việc tiếp cận công nghệ còn hạn chế; có những khách hàng đăng ký song cung cấp thông tin không chính xác, gây khó khăn cho cán bộ, nhân viên y tế trong quá trình tiếp cận... Để nhiều người được tiếp cận xét nghiệm HIV miễn phí, biết thông tin tham gia chương trình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng các chỉ tiêu ở các nhóm đồng đẳng, nghiệp chích, già mai dân...; đồng thời mở thêm các điểm cấp phát test nhanh HIV miễn phí tạo thuận lợi cho người dân trong việc nhận test.

Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), mỗi năm Việt Nam phát hiện khoảng 10.000 - 12.000 người nhiễm HIV mới. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế các tỉnh, thành phố đã triển khai tư vấn xét nghiệm cho hơn 1,5 triệu lượt người, trong đó có khoảng 40% là nhóm nguy cơ cao. Qua xét nghiệm đã phát hiện gần 6.000 người dương tính với HIV. Tại Thái Bình, từ đầu năm đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh phát hiện hơn 40 người nhiễm HIV mới, trong đó 3 trường hợp được phát hiện nhờ chương trình tự xét nghiệm HIV thông qua hình thức cung cấp kit test tự tuyến. Việc phát hiện sớm giúp công tác điều trị được thực hiện kịp thời, góp phần làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.

HOÀNG LANH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá cho nhóm người lao động tự do

Hầu hết, mỗi chúng ta đều đã từng nghe về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng nêu cao ý thức tự giác để tránh xa khói thuốc; thậm chí nhiều người còn thờ ơ, chủ quan trước việc sử dụng thuốc lá quá nhiều. Ở nước ta nói chung và tại tỉnh Thái Bình nói riêng, những người lao động tự do thuộc nhóm đối tượng sử dụng thuốc lá có tỷ lệ cao, vì vậy việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá cho nhóm đối tượng này là hết sức cần thiết.

Ông L.Đ.T ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình làm nghề phụ hồ. Năm nay ngoài 50 tuổi nhưng ông đã hơn 30 năm hút thuốc lá. Ông tâm sự: Tôi biết hút thuốc từ thời thanh niên. Lúc đầu đưa đôi bạn bè tập hút thuốc, sau thành nghiện. Do đặc thù môi trường làm việc nhiều người hút thuốc là nên những lúc giải lao, tôi và nhiều anh em khác hay lấy thuốc lá ra hút. Mặc dù biết hút thuốc là không tốt cho sức khỏe nhưng tôi vẫn chưa bỏ được. Thời gian qua, nghe các phương tiện thông tin đại chúng, người thân trong gia đình nói nhiều về tác hại của thuốc lá với người hút và những người xung quanh nên tôi cũng thấy sợ và đã vài lần thử bỏ nhưng chỉ được một thời gian là lại hút lại. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hạn chế, hút ít dần, sau đó tiến tới bỏ hẳn.

Anh Đ.V.H ở huyện Kiến Xương là lao động tự do, mới ngoài 40 tuổi nhưng anh đã hút thuốc lá từ 20 năm nay. Do công việc thường xuyên rảnh rỗi, lại hay tiếp xúc với những người hút thuốc nên việc từ bỏ thuốc lá đối với anh là điều không dễ dàng. Anh H chia sẻ: Tôi biết trong khói thuốc lá có hàng nghìn chất hóa học, trong đó có rất nhiều chất độc hại, hút thuốc lá nhiều vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, tổn kém về kinh tế, lại ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh, vì vậy tôi cũng đang quyết tâm từ bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc lá.

Ông L.Đ.T và anh Đ.V.H chỉ là 2 trong số rất nhiều người thuộc nhóm lao động tự do đang thường xuyên sử dụng thuốc lá. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do tính chất công việc, nhóm người này thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian làm việc nên bản thân họ ít có thời gian tiếp nhận các thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL). Khi hết giờ làm, nhiều lao động tự do

có thời gian rảnh rỗi, vì vậy họ thường tìm đến thuốc lá như một cách để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi và để thư giãn. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới, trung bình cứ 2 nam giới thì có 1 người hút thuốc. Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây nên 25 loại bệnh, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là ung thư, tim mạch...

Để PCTHCTL, bảo vệ môi trường sống trong lành và sức khỏe nhân dân, từ năm 2015, được sự hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh đã chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động PCTHCTL. Hàng năm, Ban Chỉ đạo PCTHCTL từ tỉnh đến huyện, xã được kiện toàn và bổ sung. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác PCTHCTL như: kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5; công văn hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo; công văn tăng cường công tác truyền

thành lập và kiện toàn đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành; kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng "Môi trường không khói thuốc"... Mặc dù vậy, công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho nhóm đối tượng là lao động tự do trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Với vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động PCTHCTL trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động như: tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thuộc mạng lưới truyền thông viên; tổ chức nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo; triển khai truyền thông trực tiếp tại trường học, cộng đồng; tổ chức sân khấu hóa biểu diễn thể phẩm truyền thông tại các địa phương trọng điểm thuốc lá, thuốc lào... Riêng đối với nhóm lao động tự do, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền

về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người và việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tiếp tục có những giải pháp nhằm thay đổi thói quen, hành vi về PCTHCTL của các cá nhân, tổ chức, địa phương liên quan đến quản lý những người lao động tự do. Thường xuyên sử dụng những video hình ảnh về tác hại của thuốc lá gây các bệnh ung thư, tim mạch, phổi, ảnh hưởng chức năng sinh sản, hướng dẫn xử lý vì phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để mọi người nâng cao nhận thức, tiến tới giảm hút, không hút thuốc lá, tham gia xây dựng "Môi trường không khói thuốc" ở nơi làm việc, nơi công cộng và cộng đồng.

Độc giả cần tìm hiểu các tài liệu liên quan đến tác hại của thuốc lá, xây dựng "Môi trường không khói thuốc" hãy truy cập website của ngành y tế Thái Bình: soyethaibinh.gov.vn hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: cdcthaibinh.vn.

DUY TÙNG



Do đặc thù môi trường làm việc nên nhóm người lao động tự do thường xuyên sử dụng thuốc lá.